

# BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 525\* Năm 11/ 2022 \* Chúa nhật 24/04/ 2022

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

*Là thư mục tử*

*Lm. Ernest Nguyễn Văn Hương*

**H**ôm nay là Chúa Nhật thứ 2 Phục sinh, Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót, chúng ta cùng nhau hướng về Lòng Chúa Thương Xót. Bài Phúc Âm trong Chúa Nhật hôm nay cho thấy Chúa Giêsu tỏ lòng thương xót đối với Thánh Tôma tông đồ.

Thánh Tôma đã vắng mặt khi Chúa hiện ra. Khi về, nghe các môn đệ khác thuật lại việc Chúa hiện ra nhưng ông vẫn không tin. Thánh nhân quả quyết : “ Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”. Tám ngày sau, Chúa lại hiện ra. Ngài gọi Tôma và bảo: “Hãy xô ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xô vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma hoàn toàn khuất phục và tuyên xưng : “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Lời tuyên xưng của Tôma là lời tuyên xưng đầy giá trị cho Giáo Hội. Chúa Giêsu tỏ lòng thương xót với Tôma và giờ đây Tôma bày tỏ niềm tin tận đáy lòng với Người.

Thiên Chúa Cha là Đấng giàu lòng thương xót. Ngài tỏ lòng thương xót ấy qua Đức Kitô. Trong Đức Kitô và nhờ Đức Kitô, Thiên Chúa trở nên hữu hình trong lòng thương xót của Ngài, Đức Giêsu đã nói và giảng giải về lòng thương xót bằng những hình ảnh và những dụ ngôn. Chúa Giêsu còn làm cho lòng thương xót này nhập thể và nhân cách hoá nó. Theo một nghĩa nào đó, Người chính là lòng thương xót. Đối với những ai thấy và tìm ra được lòng thương xót đó nơi Người, Thiên Chúa trở nên “hữu hình” như là Chúa Cha “giàu lòng thương xót”.

Qua câu chuyện của Tôma, chúng ta thấy Chúa Giêsu tế nhị như thế nào. Ngài không chê sự hèn nhát của các môn đệ, cũng không loại bỏ sự cứng tin của Tôma. Cũng vậy, Người cũng đã không bao giờ bỏ quên chúng ta tuy là những kẻ tin, nhưng vẫn là những kẻ tin hời hợt, mau quên. Người vẫn đến với chúng ta và tìm cách để củng cố niềm tin của chúng ta. Người vẫn luôn sống với chúng ta khi Người cho chúng ta hồng ân tuyệt diệu là rước lấy Người, nhờ đó chúng ta luôn được Người sống với chúng ta trong mọi hoàn cảnh và chúng ta có thể cảm thấy rõ nét tình yêu của Người. Xin Chúa giúp chúng ta can đảm theo Người trên mọi nẻo đường trần gian.



## TRANG SỐNG LỜI CHÚA

24/04/2022 CHÚA NHẬT II PHỤC SINH- C

### LIÊN ĐỐI TRONG TÌNH THƯƠNG

**“... để anh em tin mà được sống nhờ Danh Người.” (Ga 20,31)**

**Suy niệm:** Chúng ta tin rằng cái chết và sự phục sinh của Đức Giê-su minh chứng rằng Lòng Thương Xót của Thiên Chúa mạnh hơn sự chết và tội lỗi con người. Ngài không chỉ xóa sạch tội lỗi, đưa con người từ sự chết vào cõi sống, mà còn ban cho con người có khả năng yêu thương như Ngài. Con người ngày nay thường sống cho bản thân hơn cho tha nhân, do đó dễ có cái nhìn sai lạc về Thiên Chúa. Người ta thường rủa người tội lỗi là ‘kẻ trời đánh,’ quên rằng chúng ta cũng có liên đới trong tội lỗi của anh chị em, ‘tứ hải giai huynh đệ’ mà. Noi gương lòng thương xót bao la của Thiên Chúa, chúng ta cần mang nhãn quan của Người, nghĩa là luôn sống liên đới với anh chị em mình trong tình thương, không xem ai là người bị loại trừ, bởi vì *“Cha anh em trên trời vẫn cho mặt trời mọc lên trên kẻ lành và người dữ”* (Mt 5,45).

**Mời Ban:** Bạn được mời gọi nhận ra và đặt niềm tin vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, biết lấp đầy trái tim của mình bằng Tình yêu của Người, để khi đến với tha nhân, bạn cũng mang theo mình lòng thương xót ấy. Như thế, bạn đã liên kết được với Chúa và với anh chị em mình. Chúc bạn thành công.

**Sống Lời Chúa:** Khi nghe tin một tai nạn hoặc một tội ác, hãy tập thói quen nguyện thầm trong lòng cho những ai đang là nạn nhân và cả thủ phạm, được hưởng lòng thương xót của Chúa.

**Cầu nguyện:** *Lạy Chúa Giê-su, chúng con sẽ là kẻ vô ơn nếu chỉ biết xin ơn lành từ Chúa mà không biết trao ban bao giờ. Xin cho chúng con biết học nơi Chúa sống tình huynh đệ bằng lòng mến, để đời sống chúng con thành dấu chỉ của Lòng Chúa Thương Xót. Amen.*



## TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ **Chủ tịch HĐGM Đức thẳng thừng bác bỏ các góp ý trong tình anh em từ các Hồng Y và Giám Mục thế giới.**

Một vị Hồng Y hàng đầu tại Vatican đã xác nhận sự e ngại của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về “Tiến Trình Công Nghị” của Đức, nói với EWTN trong một cuộc phỏng vấn độc quyền rằng các nhà phê bình đã nêu ra “những lo ngại chính đáng” về những tranh cãi xung quanh việc các Giám Mục Đức đánh giá lại các giáo huấn của Giáo hội về đạo đức tình dục và các vấn đề quan trọng khác.

“Tôi rất hy vọng rằng các giám mục Đức sẽ không chỉ đơn giản bảo vệ mình mà thực sự tham gia vào một cuộc đối thoại. Bởi vì có những lo ngại chính đáng đằng sau điều này cần phải được xem xét một cách nghiêm túc,” Đức Hồng Y Kurt Koch nói.

Vị Hồng Y người Thụy Sĩ, chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Hiệp nhất Kitô giáo, đã nói chuyện với Giám đốc Văn phòng EWTN Vatican Andreas Thonhauser cho tạp chí tin tức EWTN “Vaticano.” Cuộc phỏng vấn sẽ đến phát sóng vào Chúa Nhật 24 tháng Tư.

Trong cuộc trò chuyện này, Đức Hồng Y Koch cũng thảo luận về tình hình ở Ukraine, khẳng định quan điểm của Đức Thánh Cha Phanxicô rằng bất kỳ lời biện minh tôn giáo nào cho cuộc chiến này đều là một hành động “báng bổ”, xúc phạm đến Thiên Chúa. Đó là một tham chiếu cụ thể đến Thượng Phụ Kirill, người vừa bị Nghị viện Âu Châu chỉ trích vì thái độ bênh vực cuộc chiến tại Ukraine.

Trong nghị quyết, Nghị viện Âu Châu nói rằng họ “lên án vai trò của Thượng phụ Kirill của Mạc Tư Khoa, người đứng đầu Giáo Hội Chính thống giáo Nga, vì đã cung cấp vỏ bọc thần học cho cuộc chiến xâm lược của Nga chống lại Ukraine.”

Liên quan đến Tiến Trình Công Nghị Đức, Đức Hồng Y Koch đề cập đến một dàn đồng ca quy tụ ngày càng nhiều các nhà lãnh đạo Giáo hội trên thế giới, trong đó các ngài bày tỏ mối quan tâm về lời kêu gọi thay đổi sâu rộng giáo huấn của Giáo hội về đồng tính luyến ái và các vấn đề khác.

Đức Hồng Y Koch nhắc lại “mối quan tâm của tình huynh đệ” được bày tỏ bởi các giám mục Công Giáo Ba Lan, cảnh báo của Hội đồng các Giám mục

Bắc Âu, cũng như “bức thư ngỏ tình huynh đệ” gần đây có chữ ký của bốn Hồng Y và hơn 80 giám mục cảnh báo rằng tiến trình đang diễn ra ở Đức có thể làm suy giảm uy tín của Giáo hội và dẫn đến ly giáo.

Đức Hồng Y Koch kêu gọi một cuộc đối thoại về “những gì Đức Thánh Cha và những gì các giám mục Đức hiểu theo Đường lối Thượng hội đồng,” thêm vào đó là hai ý nghĩa riêng biệt.

“Tôi không thấy những thứ này giống hệt nhau. Đối với Đức Giáo Hoàng, Thượng hội đồng là một sự kiện tâm linh. Ngài mời gọi chúng ta lắng nghe nhau và lắng nghe lẫn nhau, lắng nghe Chúa Thánh Thần về những gì ngài muốn nói với chúng ta.”

“Ở Đức, tôi có ấn tượng rằng tính đồng nghị bao gồm việc xử lý các cấu trúc. Đức Thánh Cha Phanxicô đã cổ vũ mạnh mẽ trong Thư gửi dân Chúa ở Đức, rằng trước hết không phải về cấu trúc mà là về tâm linh. Và thứ hai, tính đồng nghị nói chung phải phục vụ cho việc truyền bá phúc âm hóa, như Đức Giáo Hoàng hiện cũng đã thiết lập trong Tông Hiến cho Giáo triều Rôma”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã trực tiếp nói với những người Công Giáo ở Đức trong một bức thư lịch sử dài 28 trang vào năm 2019. Trong đó, đề cập đến điều mà ngài gọi là “sự xói mòn” và “sự suy giảm đức tin” ở đất nước này. Ngài đã kêu gọi các tín hữu hoán cải, cầu nguyện, và chay tịnh - và ngài thúc giục họ loan báo Tin Mừng.

Việc loan báo đức tin là sứ mệnh đầu tiên và đúng đắn của Giáo Hội, và do đó đây cũng phải là mục tiêu của một “cuộc hành trình đồng nghị”, Đức Thánh Cha đã khuyến khích vào thời điểm đó.

Đức Hồng Y Koch nói với EWTN rằng Đức Thánh Cha Phanxicô dành ưu tiên cao nhất cho việc công bố đức tin này.

“Trong bối cảnh đó,” Đức Hồng Y nói, “người ta phải hiểu rõ lá thư của ngài gửi đến Đức, mà tôi không có ấn tượng rằng đã thực sự được xem xét đầy đủ.”

*Source: Catholic News Agency*



**TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ**

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

**Lời Tri Ân:** Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho bếp ăn từ thiện và quỹ bác ái của Họ đạo. **Anh Tô:** 1.000.000đ. **Ông bà Hoàng + Lang:** 5.000.000đ.